
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผล 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ประจำปี พ.ศ.2567 

โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 



กระบวนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไดม้ีส่วนร่วม 

ในการดำเนินงานของโรงเรียนสวีวิทยา ปี พ.ศ.2567 

  โรงเรียนสวีวิทยา ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่างๆ  โดยให้ครู  บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน ผู ้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน จัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและได้
มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนในด้านทุนการศึกษา แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของ
โรงเรียนที่โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ภายใต้การมีส่วนได้ส่วนเสียของทุกภาคส่วน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  
  1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
   1.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 
   1.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.3 กิจกรรมประชุมสมาคมศิษย์เกา่โรงเรียนสวีวิทยา 
 
  2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
   2.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567  
    โรงเรียนสวีวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบาย
และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อประสาน
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร ครู กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดย นายไกรวัลย์  สังฆะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา 
มอบหมายให้ นางอำพรรณ พรหมสวัสดิ ์ รองผู ้อำนวยการโรงเร ียนสวีว ิทยา เป็นประธานในพิธ ีเปิด  
ณ หอประชุมโรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นฅ 
ร้อยละ 91.84  
   2.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    โรงเรียนสวีว ิทยา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพ้ืนฐาน ครั ้งที ่ 3  
ประจำปี 2567 เพื ่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ  แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียน 
สวีวิทยา จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายสมชาย สังข์ดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
สวีวิทยา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวีวิทยา 

   2.3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวีวิทยา    
    นายไกรวัลย์  สังฆะสา   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวีวิทยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนสวีวิทยา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุรชัย  แดงละอุ่น  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสวีวิทยา และเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวีวิทยา 
 
 



  3. ผลจากการมีส่วนร่วม 
   3.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 
    ผลจากการดำเนินกิจกรรมประชุมผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา ประจำ 
ปีการศึกษา 2567 ทำให้มีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่เข้มแข็ง พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนสวีวิทยา การเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
ห้องส้วมในอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาห้องส้วมของนักเรียนให้
ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “สุขาดี  มีความสุข” ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย ผ่านการ
ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเอื้อต่อการใช้งาน ส่งผลผีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้นักเรียน 
   3.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ผลจากการดำเนินการกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือ
ร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ  แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนสวีวิทยา จัดทำแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 
2567-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567  นอกจากนั้นได้ลงมติเห็นชอบในการดำเนินการตาม
นโยบาย  “สุขาดี  มีความสุข” เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสุขาของนักเรียน เปลี่ยนหลังคา  ทาสี ปูกระเบื้อง
ใหม่  เปลี่ยนสุขภัณฑ์โถส้วมเป็นแบบชักโครก ทุกห้องมีสายฉีดชำระเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของ
นักเรียน  
  3.3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวีวิทยา   
     ผลจากการดำเนินการกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน 
สวีวิทยา  เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือจัดกิจกรรมในการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
ซึ่งมีความเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน FUNRUN 2024 Minimarathon ในวันอาทิตย์ที่ 2 
9 กันยายน 2567 
 
  4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง 
   4.1 จากการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชุมผู ้ปกครองนักเรียน ประจำ 
ปีการศึกษา 2567 ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน และสถานศึกษา  มีเครือข่าย
ผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอีกช่องทางหนึ่ง 
   4.2 จากการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย  “สุขาดี  มีความสุข” ทำให้นักเรียนมีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
และเอ้ือต่อการใช้งาน ส่งผลผีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้นักเรียน 
   4.3 จากการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนสวีว ิทยา  ได้มีการดำเนินการประชุมเพื ่อวางแผนจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน FUNRUN 2024 
Minimarathon ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567 เพ่ือหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวีวิทยา 
 





 
   
       
 





 

 
 
 



v 


